

Số: 1774/NQ-CĐKTCN

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019 – 2020**

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang năm học 2019 – 2020 tiến hành vào ngày 10/10/2019.

Hội nghị có mặt 123 đại biểu từ 17 đơn vị, công đoàn trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 – 2020 do đồng chí Trần Văn Hải – Hiệu trưởng trình bày. Đồng thời đã nghe tổng hợp các ý kiến đóng góp của cán bộ, viên chức do đồng chí Nguyễn Văn Lực - Phó Hiệu trưởng trình bày; Báo cáo của Ban thanh tra nhân dân do đồng chí Đặng Bửu Tùng Thiện - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày; Báo cáo tài chính do đồng chí Hồ Thị Châu – Kế toán trưởng trình bày.

Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, tham luận về các vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng và phát triển nhà trường. Đồng chí Hiệu trưởng đã tiếp thu và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cán bộ viên chức trong nhà trường và kết luận những công việc cần triển khai, giải quyết, giao cho các bộ phận chức năng nghiên cứu, triển khai kịp thời.

**HỘI NGHỊ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC SỰ NHẤT TRÍ VÀ QUYẾT NGHỊ:**

I. Thông qua báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019, qua đó đã đánh giá được những thành tựu, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, yếu kém cần khắc phục.

II. Thông qua các kế hoạch công tác, chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường năm học 2019 – 2020 với các nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể:

**1. Công tác chính trị, tư tưởng**

Tiếp tục giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong Trường; không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị và lối sống lành mạnh trong toàn thể CBVC-NV và HSSV; phấn đấu 100% CBVC-NV và HSSV tham gia học tập đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, triển khai các cuộc vận động mà UBND tỉnh, các cấp phát động trong CBVC-NV và HSSV, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1847/QĐ-TTg) trong Nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của các tổ chức, đoàn thể và đội ngũ CBVC-NV đối với việc thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng lồng ghép với các phong trào thi đua nhân các ngày lễ lớn trong năm. Chú trọng giáo dục cho HSSV sống có lý tưởng và trung

thành với lý tưởng cách mạng, nhằm: “đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 1501 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.

Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV có hiệu quả, thiết thực. Duy trì giao ban công tác HSSV định kỳ mỗi tháng một lần. Tổ chức các hoạt động phong trào nhằm giáo dục truyền thống cho HSSV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học 2019 – 2020.

## **2. Công tác chuyên môn**

### **2.1. Công tác tuyển sinh**

Tiếp tục công tác tạo nguồn tuyển sinh, mở rộng các loại hình đào tạo trong Nhà trường.

Tiếp tục phát huy những thế mạnh, hiệu quả của những năm trước và phát huy thêm những nội dung đổi mới trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn tuyển sinh trong năm với nhiều hình thức cụ thể:

- Tổ chức các đoàn tham gia công tác tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cùng các báo, đài truyền hình; xây dựng phim quảng cáo tuyển sinh và hướng nghiệp và phát sóng trên website, youtube... một cách trực quan và sinh động.

- Tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến vào hàng tuần. Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại các ngày hội tuyển sinh của các cấp, báo đài và các trường THCS, THPT tổ chức.

Chủ động triển khai thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ LĐTĐ-XH, Tổng cục GDNN đảm bảo tiêu chuẩn đầu vào theo quy định và tuyển đủ chỉ tiêu các hệ được giao.

Xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các trình độ, loại hình đào tạo của Trường năm 2020 dựa trên nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Trường; xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020 theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

### **2.2. Công tác đào tạo**

Triển khai thực hiện công tác nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực. Tăng cường công tác quản lý đào tạo, thực hiện nghiêm túc các quy chế quản lý thi, coi thi và chấm thi, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo trong Trường.

Nghiên cứu xây dựng kế hoạch triển khai học tập Anh văn trực tuyến nhằm nâng cao HSSV đạt chuẩn đầu ra theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

Nghiên cứu xây dựng giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT.

Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu đào tạo theo định hướng ứng dụng.

Nghiên cứu trang bị phần mềm đào tạo tích lũy mô đun đảm bảo khai thác và quản trị dữ liệu.

Tiếp tục thực hiện đào tạo các chương trình đào tạo được chuyển giao từ Úc và CHLB Đức.

### **2.3. Hoạt động khoa học công nghệ**

Xây dựng kế hoạch hội thảo khoa học cấp khoa và cấp Trường năm học 2019 – 2020, nghiên cứu cải tiến chất lượng hội thảo khoa học.

Tổ chức lớp phương pháp nghiên cứu khoa học cho HSSV, tọa đàm giới thiệu các hoạt động đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học dành cho HSSV.

Phối hợp với Trường Khôi thi đua tổ chức hội thảo khoa học Khôi thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Khánh Hòa.

Thẩm định các nhiệm vụ biên soạn giáo trình, đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến đăng ký thực hiện năm học 2019 – 2020. Đơn đốc việc thi hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của CBVC-NV để đảm bảo đúng tiến độ.

### **2.4. Quan hệ doanh nghiệp và Hợp tác quốc tế**

Tiếp tục triển khai các chương trình liên kết đào tạo đang thực hiện có hiệu quả. Xây dựng chương trình hợp tác với một số đối tác nước ngoài mới. Mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và liên kết đào tạo..

Tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình hợp tác Việt Nam – Đức.

Xây dựng cổng thông tin quan hệ doanh nghiệp/hợp tác quốc tế bao gồm thông tin các văn bản ký kết hợp tác, các doanh nghiệp, các đoàn quốc tế đến làm việc, hội nghị/hội thảo quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút, khuyến khích với các chuyên gia nước ngoài đến làm việc, phối hợp tập huấn nâng cao chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học với CBVC-NV và HSSV của Trường.

Thành lập Ban liên lạc Cựu HSSV, lấy Khoa chuyên môn làm nòng cốt, Chuyên gia hợp tác doanh nghiệp – GIZ tại Trường làm đầu mối, tiếp tục xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong tạo cơ hội cho HSSV thực tế, thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp. Mời cựu HSSV về trường tham dự các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và hướng nghiệp cho các bạn HSSV. Tiếp tục gắn kết xây dựng chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đẩy mạnh công tác hỗ trợ HSSV về việc tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về học tập, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng tìm việc và giao lưu với cựu HSSV thành đạt, giao lưu với các doanh nghiệp,... Đẩy mạnh công tác tìm kiếm vận động các quỹ học bổng tài trợ học tập cho HSSV, các hoạt động văn hóa - văn nghệ TĐTT và hoạt động xã hội vì cộng đồng của HSSV, hỗ trợ HSSV khởi nghiệp.

### **2.5. Công tác khảo thí, bảo đảm và tự đánh giá chất lượng giáo dục giáo dục nghề nghiệp**

Thực hiện tổ chức thi, coi thi, chấm thi các hệ một cách chặt chẽ, đúng quy trình.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả công tác dự giờ Nhà giáo.

Rà soát quy định về công tác bảo đảm chất lượng Trường, Sổ tay Bảo đảm chất lượng, mục tiêu và chính sách chất lượng. Tiếp tục rà soát các quy trình hoạt động công tác ở các đơn vị.

Xây dựng kế hoạch, chương trình hội nghị, tập huấn về công tác bảo đảm chất lượng năm 2020 đặc biệt là tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra.

Rà soát các điều kiện bảo đảm chất lượng đối với 07 chương trình đào tạo nghề trọng điểm theo tiêu chí trường cao đẳng chất lượng cao.

Tiếp tục xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của Trường.

Lập kế hoạch, triển khai khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan: ý kiến HSSV về hoạt động giảng dạy của Nhà giáo; ý kiến HSSV năm cuối về chất lượng đào tạo của trường; tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp.

Tiếp tục thanh tra, giám sát công tác tuyển sinh; công tác đào tạo; thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

## **2.6. Công tác tổ chức và cán bộ**

Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trực thuộc Trường, đảm bảo thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính, các đơn vị khác thực hiện phối hợp.

Thực hiện cơ cấu lại đội ngũ CBVC-NV theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí nhân sự các đơn vị thuộc Trường đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm nhằm xác định số lượng người làm việc phù hợp với Chiến lược phát triển Trường và quy mô đào tạo, trên cơ sở đó xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm học 2019 – 2020 nhằm tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng đối với trường cao đẳng chất lượng cao.

Đổi mới công tác đánh giá CBVC-NV đảm bảo đánh giá đúng, khách quan, công bằng, công khai, khắc phục tình trạng bình quân, nể nang trong đánh giá.

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBVC-NV, đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng sau đại học và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu trường cao đẳng chất lượng cao.

Tiếp tục thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Trường giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026. Triển khai công tác luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, quy trình công tác cán bộ.

Xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trên cơ sở quy định chung của Đảng, Nhà nước và của UBND tỉnh.

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và tổ chức Hội nghị CBVC đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý chung cho toàn Trường, đẩy mạnh hơn nữa việc cập nhật các thông tin, văn bản qua e-office.

## **2.7. Cơ sở vật chất**

Phối hợp với các đơn vị trong trường đôn đốc hoàn thành các danh mục thiết bị thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổ chức việc sửa chữa, trang bị tài sản, sửa chữa nhỏ đảm bảo các hoạt động của trường.

Tiếp tục quản lý tài sản - kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định về thanh lý tài sản của Nhà nước.

Quản lý cấp phát vật tư sao cho đạt hiệu quả, cấp phát kịp thời và thuận tiện cho nhà giáo cũng như bộ phận quản lý trong việc cấp phát vật tư.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong thời đại kỹ thuật số; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về an ninh mạng, an toàn thông tin, các quy chế và quy trình bảo đảm an toàn thông tin mạng - Chuẩn hóa tài liệu thư viện đáp ứng nhu cầu phục vụ bạn đọc.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh khu vực và vệ sinh công nghiệp đặc biệt các khu học lý thuyết; công tác kiểm tra điện, nước phục vụ các khu học tập và làm việc, thực hiện tiết kiệm điện, nước.

Phòng chống dịch bệnh, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV theo đúng quy định và cấp cứu cho CBVC-NV và HSSV kịp thời. Duy trì hàng tháng kiểm tra hoạt động của căn tin.

Tăng cường chăm sóc cây xanh, chủ động hơn nữa trong công việc, có kế hoạch bổ sung cây phù hợp với thổ nhưỡng cũng như hệ thống tưới, chăm sóc cây xanh đảm bảo cảnh quang xung quanh Trường Xanh, sạch, đẹp.

## **2.8. Công tác các dự án**

Tiếp nhận trang thiết bị của các gói thầu, công tác nghiệm thu, bàn giao và thanh lý hợp đồng để các gói thầu hoàn thành đúng kế hoạch. Kiểm tra hồ sơ thanh toán các gói thầu mua sắm trang thiết bị và các gói thầu tư vấn nhằm giải ngân đúng tiến độ.

Lập kế hoạch vốn, dự toán kinh phí đầu tư năm 2020 dự án “*Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp*” thuộc Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động năm 2020.

Tiếp tục quản lý và khai thác có hiệu quả các thiết bị đầu tư từ các dự án.

## **2.9. Công tác tài chính**

Tập trung thực hiện và chỉ đạo tốt công tác dự báo, lập kế hoạch về tài chính trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện công tác theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi phát sinh trong năm của Trường và của các đơn vị có thu trong toàn trường.

Quản lý và sử dụng nguồn thu có hiệu quả, tham mưu tích cực về các khoản thu, chi nhằm đảm bảo thu nhập cho CBVC-NV của Nhà trường.

Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo lộ trình.

Thí điểm giao thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với một số đơn vị có đủ điều kiện.

Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn theo quy định hiện hành và tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo tính công khai, minh bạch. Xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Trường.

Thực hiện tính lương, thuế theo đúng quy định, định mức, tiêu chuẩn của Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ của trường; thực hiện quyết toán tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 với Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa; quyết toán các loại thuế năm 2019.

## **2.10. Công tác học sinh, sinh viên**

Tiếp tục thực hiện đúng các quy định, quy trình công tác HSSV khi thực hiện các hoạt động liên quan đến HSSV.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống và công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, đảm bảo ANTT; tăng cường tuyên truyền giáo dục HSSV về chủ quyền biên giới, biển đảo của Việt Nam, tổ chức công đoàn Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý chế độ, nội dung sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp, ngăn ngừa, xử lý thỏa đáng HSSV vi phạm nội quy, quy chế.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình HSSV, từ đó có biện pháp tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện thích hợp; chủ động tham mưu tích cực, có trách nhiệm với lãnh đạo trường về một số biện pháp, nội dung công tác HSSV, nhằm khắc phục, cải thiện đáng kể tỷ lệ HSSV thôi học và buộc thôi học.

Chủ động phối hợp trong việc kiểm tra công tác dạy và học, công tác GVCN, lập kế hoạch kiểm tra các tiết sinh hoạt lớp của các GVCN, nhằm đưa công tác chủ nhiệm lớp ngày một tốt hơn, góp phần giảm thiểu tỉ lệ HSSV bỏ học.

Tiếp tục hoàn thiện và đơn giản hóa các thủ tục đối với người học, công khai minh bạch các chế độ, chính sách... đối với HSSV. Thực hiện các chế độ chính sách cho HSSV một cách nhanh nhất đúng quy định.

## **2.11. Công tác đoàn thể**

Phối hợp giữa các đơn vị và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện trọng đại của đất nước.

Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong Trường. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho CBVC-NV các ngày lễ lớn. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần trong CBVC-NV, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên nhà trường; tạo sự đồng thuận trong tổ chức vì mục tiêu chung của Trường.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, sáng tạo đổi mới nội dung chương trình hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của đại hội, góp phần nâng cao chất lượng công đoàn viên, đoàn viên, HSSV.

Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do đoàn thể cấp trên phát động, tổ chức.

Tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Đơn vị xuất sắc công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường đại học, cao đẳng.

## **2.12. Hoạt động của các trung tâm**

Phát huy tính chủ động, tích cực, đẩy mạnh các hoạt động của trung tâm, tăng cường thêm các dịch vụ để tạo nguồn thu nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển của các trung tâm; Tăng cường mối quan hệ hợp tác liên kết đào tạo giữa Trung tâm với các đơn vị trong và ngoài địa bàn tỉnh nhằm nâng cao năng lực đào tạo, phát huy hơn nữa những lợi thế của các Trung tâm.

## **2.13. Công tác cải cách hành chính**

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trên 6 lĩnh vực trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai kế hoạch Chương trình cải cách hành chính năm 2019, 2020; kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, 2020.

Tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính, công tác tuyên truyền về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy của trường.

Tổng hợp kết quả rà soát đánh giá tình hình thực hiện các quy định, quy chế. Tiếp tục bổ sung điều chỉnh cơ chế hoạt động của trường, của các đơn vị cho phù hợp với sự phát triển của trường.

Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, phụ huynh, học sinh, sinh viên, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đáp ứng mục tiêu quản lý nhà nước, nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy.

Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trong trường để phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính.

Tiếp tục chú trọng công tác quy hoạch CBVC - NV, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với CBVC - NV theo quy định hiện hành.

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, tích cực đấu tranh chống các biểu hiện lãng phí, tiêu cực.

Triển khai kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn, hoạt động dạy và học.

Thực hiện tốt dự toán, phân bổ, cân đối ngân sách nhà nước và quản lý chi tiêu của trường, tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo minh bạch, hiệu quả và công khai trong việc chi tiêu ngân sách.

Tiếp tục xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện trang Web của Trường; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính, triển khai và hoàn thành công tác số hóa tài liệu phục vụ công tác đào tạo.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng CBVC-NV theo kế hoạch đề ra.

Hoàn thiện báo cáo thực hiện tự kiểm định và tự bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường các đơn vị trực thuộc tiếp tục tham mưu và triển khai công tác CCHC của đơn vị mình; định kỳ báo cáo Hiệu trưởng về tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo quy định; chỉ đạo xử lý, giải quyết nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến phụ huynh và HSSV đúng thời hạn quy định và không bỏ sót

nhiệm vụ; phối hợp trong nội bộ trường cùng xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch CCHC; tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch; báo cáo, phản ánh tình hình, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

#### **2.14. Công tác Xanh hóa đào tạo nghề**

Trước yêu cầu của nền kinh tế xanh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xanh hóa đào tạo nghề rất cần được chú trọng trong nhà trường để giúp người học sẵn sàng gia nhập lực lượng lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Năm học 2019 – 2020, nhà trường triển khai thực hiện một số phương hướng sau:

Trang bị kiến thức, kỹ năng xanh vào tuần sinh hoạt ngoại khóa đối với HSSV.

Tiếp tục xây dựng tích hợp các kỹ năng xanh vào chương trình đào tạo, lồng ghép kỹ năng xanh vào bài giảng.

Triển khai mô hình 5S: “Sàng lọc”, “Sắp xếp”, “Sạch sẽ”, “Săn sóc”, và “Sẵn sàng”; 5S được triển khai không chỉ ở phòng học, xưởng trường, khuôn viên mà còn cả phòng làm việc.

Các băng rôn, biểu ngữ, biển báo, biển hướng dẫn quy trình được treo ngay ngắn, khoa học và các phòng học, xưởng trường, khuôn viên luôn được dọn dẹp sạch sẽ.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với khối doanh nghiệp và đưa yêu cầu xanh hóa như một nội dung của hợp tác.

### **3. Về các chỉ tiêu phấn đấu**

#### **3.1. Về công tác chính trị, tư tưởng**

**100%** CBVC-NV học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Nhà nước, ngành, địa phương.

#### **3.2. Về đào tạo**

3.2.1. **100%** nhà giáo khi lên lớp phải có giáo trình, giáo án đúng theo quy định; **100%** các bộ môn có bài giảng điện tử.

3.2.2. **100%** nhà giáo đạt chuẩn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo Thông tư 08/2017 của Bộ LĐTB-XH.

3.2.3. Phấn đấu **90%** nhà giáo đạt theo chuẩn trường Chất lượng cao.

3.2.4. Phấn đấu để HSSV các lớp cuối khóa đạt **95%** đủ tư cách dự thi tốt nghiệp và tỷ lệ HSSV tốt nghiệp ra trường từ **95%** trở lên đối với hệ cao đẳng và **90%** trở lên đối với hệ trung cấp.

3.2.5. Phấn đấu **97%** HSSV có điểm rèn luyện từ trung bình trở lên trong đó có **80%** có điểm rèn luyện từ khá trở lên. Xây dựng nề nếp tác phong công nghiệp, môi trường sư phạm, phấn đấu xây dựng **11 tập thể** lớp tiên tiến.

#### **3.3. Về thi đua**

3.3.1. Giữ vững danh hiệu Trường đạt **Tập thể Lao động xuất sắc**.

3.3.2. CBVC-NV đạt **97%** danh hiệu Lao động tiên tiến.



3.3.3. Từ **12% - 15%** trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua.

3.3.4. Có **95 - 100%** tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến, trong đó có **30%** tập thể Lao động xuất sắc.

3.3.5. Giữ vững tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

3.3.6. Các tổ chức chính trị xã hội: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh luôn vững mạnh xuất sắc.

3.3.7. Công tác tự đánh giá của nhà trường luôn giữ vững đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp **cấp độ 3** và đạt tiêu chí trường chất lượng cao vào năm 2020.

### **3.4. Về đời sống**

3.4.1. Đảm bảo thu nhập của CBVC-NV. Thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ đã được sửa đổi bổ sung và thông qua đại hội CBVC-NV toàn trường.

3.4.2. Xây dựng quy trình mua sắm vật tư, thiết bị theo đúng quy định của Sở Tài chính ban hành. Tăng cường và nâng cao hơn nữa điều kiện làm việc cho cán bộ, giáo viên đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, giảng dạy và học tập.

3.4.3. **100%** CBVC-NV nhà trường thực hiện đúng chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

3.4.4. Tổ chức cho CBVC-NV được đi tham quan trong hoặc ngoài nước nhân dịp nghỉ hè.

3.4.5. Duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tạo điều kiện cho CBVC-NV và HSSV vui chơi sau giờ làm việc. Thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách xã hội đối với các gia đình chính sách, người có công.

Hội nghị CBVC-NV Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang năm học 2019 – 2020 động viên, kêu gọi toàn thể CBVC-NV phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2019 – 2020, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc./

#### ***Nơi nhận:***

- Các đơn vị (VBĐT);
- Lưu VT, TCHC.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Trần Văn Hải**